

Số: 1096/TB-ĐHDL

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện chế độ chính sách
cho sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2022-2023

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Căn cứ hướng dẫn Số 1089/HD-ĐHDL ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập hỗ trợ học tập và trợ cấp xã hội đối với sinh viên hệ đào tạo chính quy.

Trường Đại học Đà Lạt hướng dẫn thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách đối với tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2022 – 2023, cụ thể như sau:

1. Miễn, giảm học phí (MGHP).

1.1. Đối tượng và hồ sơ miễn 100% học phí

TT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ CẦN NỘP (Các bản sao phải có chứng thực)	Ghi chú
1	Sinh viên ngành Sư phạm hệ chính qui	Đơn đề nghị hưởng và cam kết học phí, chi phí sinh hoạt dành cho sinh viên ngành Sư phạm khóa 45 trở về sau (theo phụ lục 12)	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm nộp hồ sơ)
2	Người có công và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 ưu đãi người có công với cách mạng.	1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) 2. Bản sao Giấy khai sinh. 3. Bản sao Giấy chứng nhận liệt sỹ, thẻ thương binh, bệnh binh...; Quyết định được hưởng trợ cấp với người bị nhiễm chất độc hóa học của Cha hoặc Mẹ.	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm nộp hồ sơ)
3	Sinh viên từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học giáo dục đại học văn bằng thứ nhất mô côii,	1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1)	Xét 1 lần hưởng cả

	không có nguồn nuôi dưỡng thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định tại điều 5, Nghị định 20/2021/NĐ-CP.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bản sao Giấy khai sinh. 3. Bản sao Giấy chứng tử của cha, mẹ hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 4. Giấy chứng nhận sinh viên mồ côi (theo mẫu phụ lục 7) 	khóa học (<i>Tính từ thời điểm nộp hồ sơ</i>)
4	Sinh viên khuyết tật	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) 2- Giấy xác nhận khuyết tật do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, hoặc Giấy xác nhận khuyết tật (theo mẫu phụ lục 9) 	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (<i>Tính từ thời điểm nộp hồ sơ</i>)
5	Sinh viên là người dân tộc thiểu số có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà (trong trường hợp ở với ông bà) thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) 2. Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số 3. Bản sao sổ hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo. 4. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú. 	Xét theo mỗi học kỳ.
6	Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thên, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Công, Cờ Lao, Bô Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu. (Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/08/2021).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) 2. Bản sao Giấy khai sinh hoặc 3. Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. (theo mẫu phụ lục 3) 4. Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú. 	Xét 1 lần hưởng cho cả khóa học (<i>Tính từ thời điểm nộp hồ sơ</i>)

7	Sinh viên hệ cử tuyển	<ol style="list-style-type: none"> Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) Quyết định cử đi học của địa phương. Các giấy tờ khác có liên quan. 	Xét 1 lần hưởng cho cả khóa học (Tính từ thời điểm nộp hồ sơ)
---	-----------------------	---	---

1.2. Đối tượng và hồ sơ giảm 70% học phí

1	Sinh viên là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở thôn/bản đặc biệt khó khăn, xã khu vực III vùng dân tộc và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.	<ol style="list-style-type: none"> Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) Bản sao trích lục giấy khai sinh hoặc giấy chứng nhận dân tộc thiểu số Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú Giấy xác nhận ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm xét hồ sơ)
---	--	---	---

1.3. Đối tượng và hồ sơ giảm 50% học phí

1	Sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.	<ol style="list-style-type: none"> Đơn đề nghị MGHP (theo mẫu phụ lục 1) Bản sao Giấy khai sinh Bản sao Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động 	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm xét hồ sơ)
---	--	--	---

2. Hỗ trợ chi phí học tập (HTCPHT)

TT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ CÀN NỘP (Các bản sao phải có chứng thực)	Mức hỗ trợ	Ghi chú
1	Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từng thời kỳ. Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, sinh viên thuộc các đối tượng chính sách được xét tuyển, đào tạo theo địa chỉ, đào tạo liên	<ol style="list-style-type: none"> Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu phụ lục 2) Bản sao Giấy khai sinh Giấy chứng nhận hộ nghèo/ hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn cấp 	60% mức lương cơ sở và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/ sinh viên. Số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian	Xét theo mỗi học kỳ.

thông và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.	hoặc giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo/ cận nghèo (theo mẫu phụ lục 6).	đào tạo chính thức.	
---	--	---------------------	--

3. Hỗ trợ học tập (HTHT)

TT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ CĂN NỘP (Các bản sao phải có chứng thực)	Mức hỗ trợ	Ghi chú
1	Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bó Y, La Ha, Ngái, Chút, Ở Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thên, La Hủ)	<ol style="list-style-type: none"> Đơn đề nghị Hỗ trợ học tập (theo mẫu phụ lục 4) Bản sao Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng nhận dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn của Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 	100% mức lương cơ sở/sinh viên/tháng. Thời gian được hưởng hỗ trợ: 12 tháng/năm học/sinh viên cho sinh viên học đủ 9 tháng/năm trở lên; trường hợp sinh viên học không đủ 9 tháng/năm thì được hưởng theo thời gian học thực tế.	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm xét hồ sơ)

4. Trợ cấp xã hội

TT	ĐỐI TƯỢNG	HỒ SƠ CĂN NỘP (Các bản sao phải có chứng thực)	Mức hỗ trợ (đ/tháng)	Ghi chú
1	Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng cao.	<ol style="list-style-type: none"> Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (theo mẫu phụ lục 5) Giấy xác nhận của chính quyền địa phương, sinh viên có cha hoặc mẹ là người dân tộc ít người ở vùng cao có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ 03 	140.000	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (Tính từ thời điểm xét hồ sơ)

		<p>năm trở lên (<i>theo mẫu phụ lục 8</i>)</p> <p>3. Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu</p> <p>4. Bản sao giấy khai sinh..</p>		
2	Học sinh, sinh viên là người tàn tật theo quy định theo quy định chung gặp khó khăn về kinh tế.	<p>1. Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (<i>theo mẫu phụ lục 5</i>)</p> <p>2. Bản sao chứng thực giấy giám định sức khỏe của hội đồng Y khoa (có ghi rõ tỷ lệ phần trăm về khả năng lao động bị suy giảm).</p> <p>3. Giấy xác nhận của UBND xã, phường về hoàn cảnh kinh tế khó khăn của sinh viên (<i>theo mẫu phụ lục 6</i>).</p>	100.000	Xét 1 lần hưởng cả khóa học (<i>Tính từ thời điểm xét hồ sơ</i>)
3	Sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập là những người mà gia đình của họ thuộc diện hộ nghèo.	<p>1. Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (<i>theo mẫu phụ lục 5</i>)</p> <p>2. Giấy chứng nhận là sinh viên thuộc hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận (<i>theo mẫu phụ lục 6</i>).</p> <p>3. Đối với sinh viên năm thứ nhất: Bản sao học bạ THPT (học lực Giỏi, hạnh kiểm Tốt) - Sinh viên năm thứ 2 đến năm thứ 5: Bảng điểm học tập, rèn luyện của các kỳ kế trước. (Xếp loại học lực Khá trở lên, xếp loại rèn luyện Tốt trở lên).</p>	100.000	Xét từng học kỳ
4	Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.	1. Đơn xin nhận trợ cấp xã hội (<i>theo mẫu phụ lục 5</i>)	100.000	Xét 1 lần hưởng cả khóa học

		2. Bản sao trích lục giấy khai sinh. 3. Bản sao giấy chứng tử của cha, mẹ. 4. Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ của chính quyền địa phương. (theo mẫu phụ lục 7) (Trường hợp sinh viên không có giấy chứng tử của cha và mẹ).	(Tính từ thời điểm xét hồ sơ)
--	--	--	-------------------------------

5. Hình thức và thời gian nộp hồ sơ:

5.1. Hình thức:

- + Sinh viên khóa 43, 44 nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ.
- + Sinh viên khóa 45, 46 nộp 02 bộ hồ sơ (mỗi loại giấy tờ nộp 2 bản).

5.2. Thời gian nộp hồ sơ:

Từ ngày ban hành Thông báo đến hết ngày 24/10/2022. Sinh viên nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa. Chuyên viên hành chính Khoa tổng hợp và lập danh sách (theo mẫu) gửi về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên trước ngày 26/10/2022.

- + Thời gian xét hồ sơ: Từ ngày 27/10/2022 đến ngày 20/11/2022
- + Thời gian thông báo kết quả sau ngày 21/11/2022 danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí, hỗ trợ học tập, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ chi phí sinh hoạt học kỳ I năm học 2022 - 2023 được công khai trên cổng thông tin của Trường và của Khoa.

Lưu ý:

+ Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng tính chất thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.

+ Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí nếu đồng thời học ở nhiều cơ sở giáo dục hoặc nhiều khoa, nhiều ngành trong cùng một trường thì được hưởng một chế độ ưu đãi.

+ Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục đại học, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở giáo dục đại học khác cùng cấp học và trình độ đào tạo.

+ Chỉ áp dụng chế độ miễn, giảm học phí đối với các học phần học lần một theo chương trình đào tạo, không áp dụng cho các học phần lại, học cải thiện, ... cũng như chỉ áp dụng đối với 2 học kỳ chính, không áp dụng đối với học kỳ hè. Số tín chỉ được miễn,

giảm học phí là tổng số tín chỉ được quy định trong chương trình đào tạo, Không tính số tín chỉ học lại, học cải thiện, chương trình thứ 2.

Số tín chỉ được miễn, giảm học phí cho cả khoá học đối với các khối ngành, ngành cụ thể như sau:

+ Khối ngành I, III, IV, V, VI, VII gồm các ngành Sư phạm, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Luật học, Luật hình sự và tổ tụng hình sự, Sinh học, Công nghệ sinh học, Vật lý, Hoá học, Khoa học môi trường, Toán học, Hoá dược, Ngôn ngữ Anh, Lịch sử, Văn học, Văn hoá học, Xã hội học, Quốc tế học, Đông phương học, Trung quốc học, Việt Nam học, Công tác xã hội, Dân số và phát triển, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Văn hoá du lịch: số tín chỉ được miễn, giảm học phí là 17,82 tín chỉ/học kỳ (142,5 tín chỉ cho cả khoá học).

+ Khối ngành V gồm các ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật hạt nhân, Công nghệ sau thu hoạch, Nông học: số tín chỉ được miễn, giảm học phí là 17.95 tín chỉ/học kỳ (161,5 tín chỉ cho cả khoá học).

+ Riêng các ngành Khoa học dữ liệu, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Công nghệ thực phẩm: số tín chỉ được miễn, giảm học phí là 18,1 tín chỉ/học kỳ (162,5 tín chỉ cho cả khoá học).

+ Thời gian sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học, học lại, học bổ sung thì sẽ không được tính trong dự toán để cấp bù tiền miễn, giảm học phí.

+ Sinh viên Sư phạm Khóa 46 nếu không hưởng chế độ miễn học phí, chi phí sinh hoạt phải có đơn xin không hưởng và xác nhận của gia đình.

Trên đây là thông báo việc thực hiện chế độ chính sách đối với tất cả sinh viên hệ đào tạo chính quy học kỳ I, năm học 2022 - 2023, Nhà trường đề nghị lãnh đạo các Khoa chuyên môn, chuyên viên hành chính, trợ lý công tác sinh viên và Giảng viên chủ nhiệm, tổ chức triển khai cho sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo này./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);
- Các phòng chức năng (để phối hợp);
- Các khoa (để thực hiện);
- Lưu VT, CT & CTSV

HIỆU TRƯỞNG



Lê Minh Chiến